

Cuộc thi Phát triển Phần mềm nhanh Hour of Code

Sáng ngày 2/10/2016, Cuộc thi Phát triển phần mềm nhanh Hour of Code do Khoa Đào tạo Quốc tế, Đại học Duy Tân tổ chức đã diễn ra tại sân trường số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Cuộc thi có sự tham gia của một số Doanh nghiệp ngành Công nghệ Thông tin, đại diện Ban Giám hiệu Đại học Duy Tân cùng đông đảo giảng viên, sinh viên, tân sinh viên Khoa Đào tạo Quốc tế.

Cuộc thi Phát triển phần mềm nhanh Hour of Code là một trong những hoạt động thiết thực trong chuỗi hoạt động chào đón các bạn tân sinh viên khóa K22 nhập học cũng như tạo sân chơi cho các bạn sinh viên công nghệ thông tin thuộc hai chương trình đào tạo Công nghệ Thông tin của Khoa Đào tạo Quốc tế: Chương trình Du học Tại chỗ lấy bằng Đại học Upper Iowa, Mỹ (UIU) và chương trình Công nghệ Thông tin tiên tiến do Đại học Duy Tân liên kết với Đại học Carnegie Mellon - một trong 4 Đại học mạnh nhất về Công nghệ Thông tin của Mỹ (CMU).



Không khí sôi động tại Cuộc thi Phát triển phần mềm nhanh Hour of Code

Phát biểu khai mạc tại cuộc thi, TS. Nguyễn Tấn Thắng - Phó Hiệu Trưởng Đại Học Duy Tân kiêm Trưởng Khoa Ngoại Ngữ cho biết: *“Thời điểm hiện tại, thị trường smartphone đang phát triển rất mạnh nhưng các ứng dụng di động do người Việt xây dựng vẫn chưa nhiều do đây còn là lĩnh vực khá mới mẻ và môi trường đào tạo lập trình viên vẫn chưa được thực sự chú trọng. Hi vọng những cuộc thi tương tự như Phát triển phần mềm nhanh Hour of Code hôm nay sẽ được nhân rộng và tổ chức thường xuyên hơn tại Đại học Duy Tân để bồi đắp sinh viên đam mê lập trình, hỗ trợ ứng dụng tiềm năng và tạo cơ hội cho các bạn trẻ yêu thích công nghệ thỏa sức sáng tạo.”*

Cuộc thi thu hút sự tham gia của 35 đội thi với 280 sinh viên CMU và UIU các khóa. Tại cuộc thi, các đội tham dự sẽ làm việc nhóm và phát triển một sản phẩm phần mềm trong vòng 120 phút. Trong khoảng thời gian giới hạn, các đội thi phải hiện thực hóa ý tưởng của mình là: tạo một trò chơi hoặc một câu chuyện kỳ thú thành một sản phẩm mẫu hoàn thiện chạy được trên thiết bị công nghệ. Khi hoàn thành mỗi giai đoạn nhóm share sản phẩm lên facebook chương trình CMU: <https://www.facebook.com/cnttcmu> và tag các thành viên của nhóm vào để tính điểm thời gian.



Ban Tổ chức trao Giải Nhất của cuộc thi cho đội IMBA

Ban giám khảo đã đánh giá cao về khả năng sáng tạo, sự am hiểu công nghệ cũng như kỹ năng lập trình, kỹ năng làm việc nhóm của các đội thi. Những ứng dụng dự thi của sinh viên CMU và UIU không chỉ là sự kết hợp hiệu quả giữa những kiến thức chuyên môn đã học và các kỹ năng lập trình của mỗi đội thi mà còn đáp ứng được các yêu cầu của ban giám khảo: Độ khó của game gây hứng thú cho người chơi, cốt truyện hấp dẫn, thiết kế hài hòa về màu sắc, âm thanh, hình ảnh,...

Kết quả chung cuộc: 1 Giải Nhất trị giá 3.000.000 đồng thuộc về đội IMBA; 1 Giải Nhì trị giá 2.000.000 đồng được trao cho đội Tên Nhóm; 2 Giải Ba được trao cho đội CVE và đội Say Oh Yeah; 2 Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng thuộc về đội Bounty Hunter và đội Ba Triệu.

Cuộc thi Phát triển phần mềm nhanh Hour of Code là sân chơi bổ ích cho sinh viên đam mê lập trình, giúp các bạn trẻ trau dồi kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo và phát triển được kỹ năng tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật... Đây cũng là hoạt động ý nghĩa nhằm gắn kết sinh viên các khóa CMU và UIU với nhau và giữa sinh viên với nhà tuyển dụng ngành Công nghệ Thông tin.

(Truyền Thông)